



ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๑๓๖๑๓

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตลูกบิดและชิ้นส่วนหม้อบดแนวตั้ง (ส่วนขยาย ๔) (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท มากอตโต จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท มากอตโต จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๓๐๗/๕๒๐๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงงานผลิตลูกบิดและชิ้นส่วนหม้อบดแนวตั้ง (ส่วนขยาย ๔) (ครั้งที่ ๑)
ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ของบริษัท มากอตโต จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตลูกบิดและชิ้นส่วนหม้อบดแนวตั้ง (ส่วนขยาย ๔) (ครั้งที่ ๑)
ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ของบริษัท มากอตโต จำกัด จัดทำรายงานโดยบริษัท
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณสุขปโภคที่สนับสนุน
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ
ให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตลูกบิดและชิ้นส่วนหม้อบดแนวตั้ง (ส่วนขยาย ๔) (ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี ของบริษัท มากอตโต จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งประสาน
ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ
เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป และหากได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย
ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอินทิรา เชื้อมลฉัตร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๒๖๕ (ช่องนักคิด) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๒๕๑๘ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๑๖ ผู้รับ ทศก

ที่ อก ๐๓๐๓/ ๕ ๒ ๐ ๘

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตชิ้นส่วนหม้อบดแนวตั้ง (ส่วนขยาย ๔) (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท มากอตโต จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ที่ ทท.๖๗/๐๕๒

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตลูกบดและชิ้นส่วนหม้อบดแนวตั้ง (ส่วนขยาย ๔) (ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๑ เล่ม

ด้วย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตลูกบดและชิ้นส่วนหม้อบดแนวตั้ง
(ส่วนขยาย ๔) (ครั้งที่ ๑) ของ บริษัท มากอตโต จำกัด ประกอบกิจการหลอม หล่อเหล็ก เช่น ลูกบดซีเมนต์
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๙๐๔๐๐๒๒๕๓๕๒ (เลขทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม ๓-๕๙-๒/๓๕๓๖) ตั้งอยู่ ณ
เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๓ ถนนสุวรรณศร ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งเคยได้รับความเห็นชอบไว้
ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิต
ชิ้นส่วนหม้อบดแนวตั้ง (ส่วนขยาย ๔) ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/๒๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ดังนี้

๑. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ
ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการ ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภาพรวมของโครงการจากพื้นที่ ประมาณ
๑๒๑.๙ ไร่ (๑๙๔,๗๔๕ ตารางเมตร) เป็น ๑๒๐.๑๙ ไร่ (๑๙๒,๓๐๔ ตารางเมตร) เนื่องจากพื้นที่โครงการตาม
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส ๑๐๐๙.๓/๒๓
ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับพื้นที่โรงงานที่ได้รับอนุญาต ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง. ๔) และเอกสารสิทธิ์ที่ดินของโครงการ และขอปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ และขอเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ให้สอดคล้องกับการดำเนินการในปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอาคาร รวมทั้ง
สาธารณูปโภคและทบทวนการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ว่างรอกการใช้ประโยชน์ของโครงการ
ให้สอดคล้องกับการดำเนินการปัจจุบัน และภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

๒. ติดตั้ง...



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



๒. ติดตั้งหน่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการเตรียมแบบทราย (Core Shooter) จำนวน ๑ ชุด สำหรับกระบวนการเตรียมแบบทราย บริเวณสายการผลิตชิ้นส่วนหม้อบดแนวตั้ง (อาคารผลิต ๔ เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน) พร้อมระบบบำบัดมลพิษอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) จำนวน ๑ หน่วย

๓. ติดตั้งเครื่องจักรสำหรับกระบวนการ Slag recovery โดยนำตะกรัน (Slag) ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโครงการ เพื่อคัดแยกเศษเหล็กที่ปะปนกับตะกรันกลับมาใช้ใหม่ ประกอบด้วยเครื่องเขย่าตะกรัน เครื่องบดหยาบตะกรัน เครื่องลำเลียงตะกรัน เครื่องบดละเอียดตะกรัน สายพานลำเลียงเครื่องคัดแยกเศษเหล็ก พร้อมระบบบำบัดมลพิษอากาศแบบดักฝุ่น (Dust Collector) จำนวน ๑ หน่วย

๔. ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) โครงการมีแผนให้ บริษัท โซลาร์ รูฟท็อป ซีอี ๑ จำกัด และ บริษัท โซลาร์ รูฟท็อป ซีอี ๑๔ จำกัด มาใช้พื้นที่บางส่วนของโครงการในการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่โครงการร่วมกับการรับไฟฟ้าบางส่วนมาจากสถานีไฟฟ้าย่อยหินกอง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา และชนิดติดตั้งบนพื้นดิน มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๕,๔๖๘.๖๓ กิโลวัตต์ และมีขนาดเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) รวม ๕,๒๐๐ กิโลวัตต์

๕. ขอบทวนอัตรการระบายมลพิษทางอากาศ เพื่อบำบัดมลพิษอากาศจากการติดตั้งหน่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการเตรียมแบบทราย (Core Shooter) พร้อมระบบบำบัดมลพิษอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) จำนวน ๑ หน่วย ปล่องระบายมลพิษ ๑ ปล่อง และเพื่อบำบัดมลพิษอากาศจากการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับกระบวนการ Slag recovery พร้อมระบบบำบัดมลพิษอากาศแบบดักฝุ่น (Dust Collector) จำนวน ๑ หน่วย

๖. เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/๒๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ใช้ชื่อว่า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตชิ้นส่วนหม้อบดแนวตั้ง (ส่วนขยาย ๔) (ครั้งที่ ๑)” และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดรายชื่อรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภค ที่สนับสนุน (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ บริษัทจึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการโดยใช้ชื่อว่า “รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตลูกบดและชิ้นส่วนหม้อบดแนวตั้ง (ส่วนขยาย ๔) (ครั้งที่ ๑)” แทน

๗. ทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน


กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) แล้ว จึงขอส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

จึงเรียน...



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายพยศ กลั่นกรอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๑
ส่วนที่ ๕
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๐๕ ต่อ ๑๔๐๖
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๐๕ ต่อ ๑๔๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

